



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 8 มิถุนายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. คอแลมน์ เกาะกระเส: จิตีพีภาคเกษตรปีนี้เพิ่มขึ้น 3%	สยามรัฐ
2. ชง2หมื่นล.อุ้มขานารอบใหม่ ลดต้นทุนปีผลิต60/61-'ฉัตรชัย'เร่งจัดการงบค้างท่อ	ฐานเศรษฐกิจ
3. ภาพข่าว: ร่วมต่อต้านประมงIUU	สยามรัฐ
4. เกษตรคุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไฟเขียว4มาตรการปิดช่องโหว่เครดิตยูเนียน	ไทยรัฐ
5. นำร่องเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว เกษตรฯจับมือเอกชนนำร่อง5จังหวัด...	แนวหน้า
6. "ทับเบิกโมเดล" ต้นแบบฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น	ไทยโพสต์
7. อ.ส.ค.รुकสยายปีกนมวัวแดงในตลาดมาเลฯ	ไทยโพสต์
8. คอแลมน์ คีนน้ำ คีนชีวิต: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ	ข่าวสด
9. ภาพข่าว: เปิดงานสินค้าเกษตรภาคใต้	ไทยโพสต์
10. ขยายแปลงใหญ่สหกรณ์360แปลง กสส.เดินหน้าส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่...	สยามรัฐ
11. มทร.ล้านนาร่วมปั้นผู้ค้ำมหน้าใหม่	ข่าวสด
12. กยท.เรียกเคลียร์ยางฮวบ5เสื่อปัดทุบราคา...	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อ : คอแลมน์ เกาะกระแสะ: จีดีพีภาคเกษตรปีนี้เพิ่มขึ้น 3%

วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 23418 หน้า : 6

■ จีดีพีภาคเกษตรปีนี้เพิ่มขึ้น 3%



เกาะกระแสะ

นางสาวจริยา สุทธิโชษยา เลขานุการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิด
เผยว่าในปี 2560 ผลผลิตกันที่มวลรวมภาค
เกษตรหรือจีดีพีภาคเกษตรคาดขยายตัวได้
ถึงร้อยละ 3 จากช่วงต้นปีที่คาดว่าจะขยาย

ตัวได้ร้อยละ 2.5-3 หลังจากดัชนีราคาผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นเกือบทุกตัว โดยช่วง
4 เดือนแรกของปี มีมูลค่า 590,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีมูลค่า 558,000 ล้าน
บาท ส่วนช่วงครึ่งปีหลัง สศก.คาดว่า จีดีพีจะขยายตัวต่อเนื่องจากสินค้าเกษตรตัว
หลักที่จะทยอยออกมา ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ปาล์ม และผลไม้
ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะดีขึ้น และราคาน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 50 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ชง2หมื่นล.อุ้มชาวนารอบใหม่

• ลดต้นทุนปีผลิต60/61-'ฉัตรชัย'เร่งจัดการบังคับทอ

“ฉัตรชัย”รับลูกสมาคมชาวนา เร่งจัดการบังคับทอที่ยังเหลือกว่าหมื่นล้าน ภายใน มิ.ย.นี้ แยมฤดูการผลิตปี 2560/61 เตรียมชงของบ 2 หมื่นล้านช่วยเกษตรกรรอบใหม่ ด้านชาวนาอินทรีย์ไวยเกษตรกรตำบลสกัดเข้าร่วมโครงการ-อ้างโควตาเต็ม แแบกภาระไม่ไหว

นับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้มีโครงการต่างๆ ออกมาช่วยเหลือชาวนาหลายโครงการ อาทิ แจกเงินไร่ละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ลดดอกเบี้ยสำหรับเกษตรกร และอื่นๆ รวมทั้งสิ้นกว่าแสนล้านบาท นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าเมื่อเร็วนี้ๆ ทางสมาคมได้มีโอกาส

พูดคุยกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงปัญหาประมาณที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือชาวนาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่ามาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลอนุมัติกว่าแสนล้านบาทยังไม่ถึงมือชาวนาทั้งหมด ยังมีเงินตกค้างกว่า 1 หมื่นล้านบาท จึงได้ขอให้รัฐมนตรีช่วยเหลือให้ชาวนาทุกคนเข้าถึงโครงการอย่าง

เท่าเทียมกัน ที่ผ่านมาทางธนาคารมีเหตุผลต่างๆ ทำให้ชาวนาเสียโอกาส ซึ่งรัฐมนตรีได้รับปากจะจัดการภายในเดือนมิถุนายนนี้

“นอกจากนี้ทางรัฐมนตรียังได้แจ้งว่าในฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 จะของบประมาณ 2 หมื่นล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต จนถึงขั้นเก็บเกี่ยว โดยจะมีมาตรการต่างๆ ออกมา ในขณะที่นี้ได้สั่งการให้กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปออกมาตรการ ซึ่งทางสมาคมได้แจ้งไว้เบื้องต้นแล้วว่าหากมีมาตรการออกมาจริงควรจะเป็นประโยชน์กับชาวนารับทราบตั้งแต่เดือนสิงหาคม เพราะทุกปีกว่ามาตรการจะออกมามีความล่าช้า ขณะที่ชาวนาไม่มีเงินลงทุนหมุนเวียนเหมือนอาชีพอื่น”

ด้านแหล่งข่าวชาวนา

อินทรีย์ เผยว่า จากที่กรมการข้าวได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6-18 พฤษภาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจผลิตข้าวระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand) และได้ขึ้นทะเบียนมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) แล้ว และรวมกลุ่มมีสมาชิก 5 คนขึ้นไป มีพื้นที่นา รวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ และยังไม่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใดๆ มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรอง มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือที่เหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์

“อย่างไรก็ดีพอไปสมัครจริงๆ ทางเกษตรตำบลไม่รับอ้างโควตาเต็ม หมดยุคเวลาบ้าง ทั้งที่พอประกาศก็รีบไปทันที แต่พอซักถามไปมาเกษตรตำบลก็ยอมรับว่ารับแค่ 2-3 อำเภอในแต่ละจังหวัดเท่านั้น เพราะถ้ารับมากกว่านี้แบกภาระไม่ไหว เพราะนโยบายกระทรวงเมื่อเกษตรกรเข้าร่วมอยากเห็นผลงาน วัดคุณภาพ ถ้าดูแลไม่ทั่วถึงเกษตรกรร้องเรียนจะทำให้มีปัญหา”

ขณะที่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่าโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีพื้นที่เป้าหมาย 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งในปีที่ 1-2 เปิดรับสมัครปีละ 3 แสนไร่ ปีที่ 3

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/2561

หน่วย : ไร่



ภาค	ข้าวหอมมะลิ	ข้าวหอมจังหวัด	ข้าวเจ้า	ข้าวเหนียว	ข้าว 4 ชนิด+ข้าวอื่นๆรวมทั้งสิ้น
เหนือ	705,768	2,129,498	6,371,532	2,717,661	12,245,719
ตะวันออกเฉียงเหนือ	22,969,363	-	1,109,751	13,090,133	37,419,152
ภาคกลาง	-	1,152,197	6,159,011	23,609	8,308,482
ภาคใต้	-	-	575,395	-	702,069
รวม	23,675,131	3,286,595	14,215,689	15,831,403	58,675,422

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/การค้า-การลงทุน

วันที่: พุธที่ 8 - เสาร์ 10 มิถุนายน 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3268

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 67.01

Ad Value: 83,762.50

PRValue (x3): 251,287.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชง2หมื่นล.อุ้มชาวนารอบใหม่ ลดต้นทุนปีผลิต60/61-'ฉัตรชัย'เร่งจัดการบังคับทอ

จำนวน 4 แสนไร่ เกษตรกร 6.66
หมื่นราย โดยกรมการข้าว
จะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่เกษตรกรด้านการผลิต
การแปรรูปและการตลาดข้าว
อินทรีย์ รวมทั้งการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดี อุดหนุน
เงินให้แก่เกษตรกรไม่เกิน 15 ไร่
ต่อราย ใน 3 ปีแรกจนกระทั่งได้
รับการรับรอง Organic Thailand
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย รวมทั้งตรวจ
รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์แบบ
กลุ่มตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อ
เนื่อง 2 ปี ■



ร่วมต่อต้านประมงIUU...พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายยูจิ ยามาโมโตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ร่วมหารือและลงนามในแถลงการณ์ร่วมในการต่อต้านการทำประมงIUUเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของสองประเทศที่จะร่วมกันต่อต้านกิจกรรมการทำประมงIUU ณ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้

เกษตรคุมสหกรณ์ออมทรัพย์

● ไฟเขียว 4 มาตรการปิดช่องโหว่เครดิตยูเนียน

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูป การบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอ ให้ออกหลักเกณฑ์ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญที่ กิจการทางการเงินของสหกรณ์ เช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติของ สถาบันการเงิน 4 ด้านคือ ด้านธรรมาภิบาล ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิตและด้านการปฏิบัติการ โดยนำหลักการกำกับดูแล สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาบังคับใช้ และให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้ง พัฒนาระบบสารสนเทศระบบการเงินของสหกรณ์ให้ทันสมัย

โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ออก 4 เกณฑ์ เพื่อกำกับ ดูแลสหกรณ์และออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ประกอบด้วย 1.การกำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการ สหกรณ์ ที่ระบุว่าสมาชิกควรได้รับผลตอบแทนจากเงินทุนอย่าง

จำกัดเพื่อลดแรงกดดันในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน 2.กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ให้มีการ ทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ ดำเนินการให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ธนาคาร พาณิชย์ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทไม่เกิน 4.5% ต่อปี

3.เห็นชอบให้สหกรณ์ใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน จากสหกรณ์อื่น โดยกำหนดให้สหกรณ์ผู้รับฝากจะรับฝากเงิน จากสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนใดที่มีสินทรัพย์ มากกว่า 5,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินกู้จากสหกรณ์ดังกล่าว ต้องไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้น รวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ ผู้ฝากเงิน โดยให้เวลาสหกรณ์ปรับตัวเพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับ เป็นเวลา 120 วัน และ 4.เห็นชอบเกณฑ์กำกับความเสี่ยงด้าน เครดิต โดยกำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท จะให้เงินกู้ ได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์.

นำร่องเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว

เกษตรฯจับมือเอกชนนำร่อง5จังหวัด-เสริมขีดความสามารถแข่งขัน

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวท. และกรมประมง ได้ร่วมลงนามกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาช่อนให้ได้ 200 บ่อ/ราย ซึ่งมีจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมาหนองคาย กำแพงเพชร และอ่างทอง ภายใต้งบประมาณกว่า 8 ล้านบาท

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงปลาช่อนอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของไทย ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรบางส่วนยังใช้ลูกพันธุ์ที่จับจากธรรมชาติ ทำให้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงปลา



ชุติมา บุญยประภัศร

ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมประมงจึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณจาก สวท. เพื่อศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาช่อนแบบครบวงจรให้ได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลูกพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ซึ่งในการวิจัยได้มีการศึกษาวิธีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์ การอนุบาลลูกปลา จนประสบความสำเร็จทำให้สามารถพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาช่อนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ พัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาช่อนโดยใช้ไฮโมน

สังเคราะห์ ทำให้สามารถผลิตลูกปลาช่อนให้มีมาตรฐาน โดยมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 30-40% รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของลูกปลาช่อนจากการกินอาหารมีชีวิตเป็นอาหารเม็ดได้อีกด้วย

ด้าน นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวท.) กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจในการสนองตอบนโยบายภาครัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะร่วมกันส่งเสริมนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร และช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะมีรายได้สุทธิที่เป็นตัวเงินจากการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน เพื่อจำหน่ายบ่อละ 80,000 บาท ในระยะเวลา 3-4 เดือน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท และจากการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์พบว่า หากมีการส่งเสริมผลกักดันอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 10 ปี จะมีมูลค่าถึง 5,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อโครงการเสร็จสิ้นจะได้นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดและขยายผลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าว รวมทั้งพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมต่อไป

“ทับเบิกโมเดล” ต้นแบบฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น



ทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาการปลูกทำลายผืนป่าต้นน้ำเพื่อทำการเกษตรรวมเนื้อที่กว่า 13,000 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ทำการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งมีการสร้างรีสอร์ตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วย ทำให้ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพกลายเป็นเขาหัวโล้น ปัจจุบันรัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเร่งเคลียร์พื้นที่ที่มีปัญหา โดยมีนโยบายฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันหรือเขาหัวโล้นภายในระยะเวลา 20 ปี (ปี 2558-2578) เป้าหมายรวมไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด

กรมวิชาการเกษตรเป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีแผนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล พร้อมร่วมขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการการปรับต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ตั้งเป้าวิจัยและพัฒนา “ทับเบิกโมเดล” เพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เขาหัวโล้น พร้อมลดการบุกรุกป่าต้นน้ำขยายผลนาร่องไปยังรอยต่อ 3 จังหวัด และพื้นที่เขาหัวโล้นอื่นๆ ที่มีปัญหาทำนองเดียวกันด้วย

นางสาววารวรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรได้จัดสรรทุนวิจัย จำนวน 30 ล้านบาท จากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรกรมวิชาการเกษตร เพื่อขับเคลื่อน “โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เขาหัวโล้นทับเบิก” หรือ “ทับเบิกโมเดล” อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวมีแผนดำเนินงาน 3 มิติ คือ 1.มุ่งสร้างต้นแบบระบบการผลิตพืชที่มีไม่ยืนต้นเป็นพืชหลักอย่างยั่งยืน อาทิ มะคาเดเมีย อะโวคาโด กาแฟ พืช และพลับพลา โดยปลูกแบบผสมผสานกับพืชเสริมในลักษณะวนเกษตร เช่น ถั่วลิสงน้ำว่า

และสมุนไพรที่มีศักยภาพทางการตลาด เช่น บัวหิมะ ชมันชัน ชิง โพล ว่านชกมดลูกกระเจียบแดง และ ปัจจุบันยังหรือเหี่ยวกว่าลาน เป็นต้น และพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำบนพื้นที่เขาหัวโล้นทับเบิก สร้างป่าเศรษฐกิจ 3 ชั้นที่เกื้อกูลกันและลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อใช้เป็นต้นแบบ



ขยายผลสู่พื้นที่เขาหัวโล้นรอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และพิษณุโลก

2.พัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐานจีเอพี (GAP) และพืชผักอินทรีย์บนพื้นที่สูงเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตที่เกษตรกรโดยเฉพาะกาแฟที่มีรสชาติเฉพาะถิ่นของทับเบิก และสมุนไพรต่างๆ

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชนตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบประชารัฐ ทั้งตลาดชุมชน ตลาดโมเดิร์นเทรด เช่น ห้างเทสโก้โลตัส แมคโคร และท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงตลาดเฉพาะ (Niche Market) และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในพื้นที่ทับเบิก เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรด้วย

เบื้องต้นได้มีแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างแปลงต้นแบบนาร่องในพื้นที่ทับเบิกจำนวน 20 แปลง เกษตรกร 20 รายๆ ละ 5 ไร่ รวม 100 ไร่ คาดว่า จะสามารถใช้เป็นแนวทางลดการบุกรุกพื้นที่ป่าได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ทั้งยังช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่เขาสูงชัน ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจทำให้เกษตรกรในพื้นที่เขาหัวโล้นสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคง อนาคตคาดว่า จะสามารถนำ “ทับเบิกโมเดล” ไปใช้เป็นต้นแบบขยาย

ผลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ครอบคลุม 15 จังหวัดเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ที่ ส.ป.ก.ยึดคืนไม่ต่ำกว่า 300,000 ไร่

นางสาววารวรณ์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทีมวิจัยของกรมวิชาการเกษตรได้เริ่มลงพื้นที่สำรวจการปลูกพืชในพื้นที่ทับเบิกแล้วนาร่อง 2 หมู่บ้าน เกษตรกรกว่า 200 ครัวเรือน ทั้งยังมีการสำรวจศัตรูพืช การใช้วัตุดิบทรายทางการเกษตรแปลงปลูกพืช สำรวจประเมินสารเคมีตกค้างในดินและแหล่งน้ำ สำรวจสมุนไพรพื้นบ้านที่ปลูกอยู่เดิม สำรวจความต้องการของเกษตรกรและวิเคราะห์ชุมชนด้วย จากนั้นจะเร่งคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจและมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการนาร่อง คาดว่า กลุ่มเกษตรกรนาร่องจะเริ่มปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นได้ในฤดูเพาะปลูกปี 2560 นี้ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้จัดเตรียมต้นพันธุ์ไว้ให้เกษตรกรแล้ว ทั้งกาแฟอาราบิก้า อะโวคาโด มะคาเดเมีย ถั่วลิสงน้ำว่า และสมุนไพร เป็นต้น

อ.ส.ค.รุกขยายปีกนมวัวแดงในตลาดมาเลเซีย

อ.ส.ค. ลุยเปิดตลาดส่งออกนมไทย-เดนมาร์ก ในมาเลเซีย กระจายทางผู้จิวตันไต้ เสริมแกร่งผู้เลี้ยงโคนม รายย่อยแข่งขันเวียดนาม

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ปี 2560 นี้ อ.ส.ค. ได้มีแผนรุกตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กไปยังประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากกัมพูชาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักแล้ว ยังมุ่งขยายตลาดส่งออกในประเทศพม่า จากเดิมที่มีการส่งออกตามแนวตะเข็บชายแดน อ.ส.ค. จะร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายหรือเอเยนต์ที่มีศักยภาพในพม่า 2 ราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อขยายฐานตลาดและผู้บริโภคอย่างจริงจังมากขึ้น เบื้องต้น คาดว่า ยอดขายนมไทย-เดนมาร์กในพม่าจะเติบโตขึ้นประมาณ 10% มีเป้าหมายส่งออกรวม 100 ล้านบาท นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังจะเร่งผลักดันเปิดตลาดส่งออกนมไทย-เดนมาร์กในประเทศมาเลเซียด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนั่งสิทธิ์/เอกสารรับรองของรัฐบาลไทยโดยกรมปศุสัตว์เพื่อจัดส่งไปถึงรัฐบาลมาเลเซียในรูปแบบจีทูจี (G to G) หรือรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 เดือนนี้ หากสามารถเปิดตลาดส่งออกไปยังมาเลเซียได้ ในปีแรก อ.ส.ค. ได้ตั้งเป้ายอดส่งออกไว้ที่ 50-100 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5-10% ของเป้าหมายส่งออกตลาดอาเซียนทั้งหมด 1,100 ล้านบาท และมีถัดไปคาดว่า ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กจะขยายไป

ยังตลาดสิงคโปร์ และบรูไน เป็นต้น

“อ.ส.ค. ได้พัฒนาศักยภาพโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตลาดส่งออกนมไทย-เดนมาร์กไปยังมาเลเซีย, ทั้งยังได้ประสาน

สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ซึ่งได้ลงนาม MOU เป็นพันธมิตรให้เตรียมพร้อมด้านมาตรฐานการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อส่งออกหากมาเลเซียมีออร์เดอร์นำเข้ามาและ อ.ส.ค.ไม่สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า สหกรณ์โคนมพัทลุงจะช่วยเป็นฐานในการผลิตเสริม” ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว ขณะเดียวกัน อ.ส.ค. ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้เลี้ยงโคนมโดยเฉพาะฟาร์มรายย่อยทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การบริหารจัดการอาหารสัตว์คุณภาพสูง การยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งการรวมกลุ่มภายใต้ระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็ง เชื่อมั่นว่า ไทยจะสามารถแข่งขันและก้าวล้ำคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามได้ พร้อมเป็นศูนย์กลางและความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนมของภูมิภาคอาเซียนด้วย

“มณฑลทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพสูง ซึ่ง อ.ส.ค. กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออก รวมถึงข้อมูลกฎระเบียบและเงื่อนไขการนำเข้าของจีนซึ่งมีการควบคุมเข้มงวดมาก และแต่ละมณฑลยังมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันด้วย จึงต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการเจรจาผลักดันเปิดตลาดส่งออก อย่างไรก็ตาม อนาคตถ้ามีการเปิดโรงงานแปรรูปนมใหม่ที่จังหวัดลำปาง คาดว่า จะเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยัง

พม่าหรือทางตอนใต้ของจีนได้ จะทำให้การเลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคเหนือเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น และทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความมั่นใจและมั่นคงในการประกอบอาชีพมากขึ้น” ผอ. อ.ส.ค. กล่าว



คืบหน้า คืบชีวิต

ยามเผชิญวิกฤติปัญหาน้ำหลากท่วม ซ้ำที่คนไทยนึกถึงคืบเคยลำดับต้นๆ น่าจะมีชื่อกรมชลประทานรวมอยู่ด้วย ถือเป็นความน่าภาคภูมิใจกับเกียรติประวัติยาวนานถึง 115 ปี

ภารกิจในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน นอกจากเครื่องมือทางกายภาพที่เห็นๆ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ ฝาย แก้มลิง แล้ว ยังมีเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ทั้งปริมาณฝน ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ระดับขึ้น-ลงของน้ำทะเล พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่เพาะปลูก และ ฯลฯ

ข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งการพัฒนาแบบจำลองต่างๆ มีมากมาย และกระจายตัวกันตามสำนักงานชลประทาน หรือหน่วยงานภายในต่างๆ แม้จะมี ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำรองรับอยู่แล้ว ด้วยข้อจำกัดเชิงพื้นที่ ทำให้การพัฒนาด้านข้อมูลและอุปกรณ์เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ พลอยจำกัดตามไปด้วย กรมชลประทาน จึงพิจารณาหาทำการใหม่ที่มี

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

ความเหมาะสมกว่า เพื่อจัดทำคลังข้อมูลน้ำรวมศูนย์ทั้งระบบ

จึงเป็นที่มาของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center-SWOC) ซึ่งรวมเอาข้อมูลน้ำทุกมิติมาไว้ที่นี้ในฐานะคลังข้อมูลน้ำ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ตลอดจนหน่วยงานที่รับสารสนเทศจากสาธารณภัยจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

เครื่องมือเครื่องมือทันสมัยในการประมวลในการเก็บภาพรายละเอียด เห็นมากกว่าแค่จุดใดจุดหนึ่งของแหล่งน้ำ อาทิ แม่น้ำ ลำคลอง เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ ทำให้ช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับช่วงเวลาจริง ณ ขณะนั้น (Real Times)

“ที่สำคัญ จะเป็นศูนย์บัญชาการหรือ Single Command บริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ และบัญชาการเมื่อเกิดภัยวิกฤติ ซึ่งที่ผ่านมาอดีต 2 นายกรัฐมนตรีเคยมาเยี่ยมชมเมื่อครั้งเป็นศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ซึ่งสถานที่คับแคบ วางเครื่องมือไม่ได้สมบูรณ์

แต่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะจะรองรับการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงถึงกันหมด” ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานกล่าว

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ภายในอาคาร “99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู” และเป็นวันเดียวกับวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 115 ปี โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

การเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะในช่วงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากและหลากท่วมในบางพื้นที่ในขณะนี้ จึงถือเป็นความท้าทายที่รอการพิสูจน์ความเป็นอัจฉริยะ หรือ Smart ไปในตัว

ยิ่งงาย ก็อย่าลืมว่า นอกเหนือจากอัจฉริยะของอุปกรณ์ทันสมัยแล้ว ยังต้องพึ่งพาอัจฉริยะของเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ผสมผสานด้วย ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น

วิชา ชาญเฑธ



เปิดงานสินค้าเกษตรภาคใต้ ● นายสงกรานต์ ภัคดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรภาคใต้" โดยมี นายไพศาล สังข์มงคล ผอ.สสท.ที่ 5 จ.สงขลา พร้อมด้วย นายจรศักดิ์ เจริญโสภา รองพวจ.สงขลา ผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และพี่น้องเกษตรกรจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่ จ.สงขลา

■ กสส.เดินหน้าส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่สหกรณ์ทั่วประเทศ ขยายแปลงใหญ่สหกรณ์360แปลง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าส่งเสริมการรวมพื้นที่ทำเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มหลังสำรวจข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะผลักดันเข้าสู่ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อีกจำนวน 360 แปลง พื้นที่ 456,887 ไร่ ภายในเดือน ส.ค.60 นี้

กสส. : ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่สหกรณ์ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะแบ่งภารกิจออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการพื้นที่การผลิตแบบแปลงใหญ่ โดยจะมีการให้ความรู้การรวมกลุ่ม การกำหนดโครงสร้างและวางระบบการบริหารจัดการกลุ่มและแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อเข้ามาบริหารงานในพื้นที่แปลงใหญ่ ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกันผลิต บริหารจัดการการใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตร่วมกัน ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริมด้านการตลาด หลังจากเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตในรูปของเกษตรแปลงใหญ่แล้ว จะมีการประเมินวิเคราะห์สภาพตลาดและผลผลิตในพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทำแผนการตลาด การประชุมเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาด การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันขายผลผลิตเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง และ

มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดร่วมกัน รวมถึงการจัดทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่กับคู่ค้าภาคเอกชน

ดร.วิณะโรจน์กล่าวว่า การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่สหกรณ์ ส่วนใหญ่เน้นพื้นที่พืชไร่ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว และยังมีไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าประมงและปศุสัตว์ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการแนะนำส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งแล้ว 582 แปลง มีการประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและมีแผนการตลาดแล้ว 542 แปลง สำหรับในปี 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่สหกรณ์ จำนวน 201 แปลง จากจำนวนทั้งหมดในภาพรวมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าหมายดำเนินการใน ปี 2559-60 จำนวน 1,512 แปลง มีการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจรในรูปของเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่สหกรณ์ 57 แห่ง พื้นที่ 83,815 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5,926 ราย

“ขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดสำรวจข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะผลักดันเข้าสู่ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อีกจำนวน 360 แปลง พื้นที่ 456,887 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่แปลงใหญ่ข้าว 113 แปลง พืชไร่ 48 แปลง ไม้ผล 97 แปลง ปศุสัตว์และประมง 90 แปลง ผัก 9 แปลงและสินค้าเกษตรอื่นๆ อีก 3 แปลง คาดว่าจะสามารถ

ผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 276 แห่ง ยังได้เข้าไปมีบทบาทในการรับซื้อผลผลิตจากแปลงใหญ่ ซึ่งผลผลิตที่สหกรณ์ได้วางแผนจะรับซื้อมีปริมาณ 563,871 ตัน มูลค่า 4,267.59 ล้านบาท ส่วนแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป กรมฯ จะดำเนินการผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคาดว่าเมื่อเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะมีระบบการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ เกิดการรวมกลุ่มการผลิตที่เข้มแข็งมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น หรือมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม”

มทร.ล้านนาพร้อมปั้นผู้ค้ำหมหน้าใหม่

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก หรือไทย-เดนมาร์กมิลค์ช็อป ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีที่มีความพร้อมตามนโยบายรัฐบาล ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเครือข่ายธุรกิจและวิสาหกิจแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ

“ทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร้านไทย-เดนมาร์กมิลค์ช็อป อย่างต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ มุ่งสนับสนุนองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งขยายโอกาสทางการตลาดหรือช่องทางจัดจำหน่ายที่กว้างขวางขึ้น” ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าว

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นโครงการได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีความพร้อมเปิดร้านไทย-เดนมาร์กมิลค์ช็อป โดยต้นแบบนำร่องแห่งแรกที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และทดลองเปิดจำหน่ายแล้ว ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากนักเรียนดี มาก โดยในปี 2560 นี้ โครงการตั้งเป้าขยายผลร้านไทย-เดนมาร์กมิลค์ช็อปไปสู่สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือไม่น้อยกว่า 6-8 แห่ง

กยท.เรียกเคลียร์ยางฮวบ 5เล็อบัดทุบราคา

มีนรวงหนักผิตปกติ วบตันที่โลละ12บาท เร่งสกัด'ข้าวปล่อย' หรือ'2ปท.'ช่วยดัน คาดแนวโน้มดีขึ้น

กยท.เรียก 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ส่งออกเข้าหารือ
ยืนยันไม่ได้กดราคา ปัจจัยภายใน-นอกประเทศ เล็ง
ทำหนังสือถึงอินโดฯ-มาเลเซียหารือนำมาตรการ
ลดส่งออกมาใช้ ขณะที่ราคายางทั่ว ปท.กระเตื้อง
ขึ้นเล็กน้อย (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ยาง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้
สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประมูลซื้อ
ขายยางพาราที่ตลาดกลางยางพาราในภาคใต้
ที่ตลาดโคออป จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าไม่มียาง
เข้าตลาด เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ ส่วนที่
ตลาดหาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ
ดี ราคาขยับขึ้นกิโลกรัมละ 29 สตางค์ ได้ราคา
53.64 บาท มีปริมาณยางเพียง 1,340 กก.
ลดจากวันก่อน 3,680 กก. และที่ตลาดจันดี

จ.นครศรีธรรมราช ราคาขึ้นกิโลกรัมละ 1.46
บาท เป็น 54 บาท ปริมาณยาง 1,000 กก. ลด
ลง 1,400 กก. รวม 3 ตลาดทั้งวันมียางแผ่นดิบ
ขายเพียง 2,340 กก. ลดลง 9,880 กก. ลดลง
1.50 บาท โดยมีราคาเฉลี่ย 52.91 บาท ราคา
เฉลี่ยลดลง 12 สตางค์ ส่วนราคาน้ำยางสด
หน้าโรงงานหาดใหญ่กิโลกรัมละ 52.00 บาท
ที่ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ราคา
ยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 53.64 บาท ปรับเพิ่ม
0.29 บาท ทั้งนี้ราคาขยับปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
จากราคากิโลกรัมละ 70 บาทเศษ รวมทั้ง
ราคาน้ำยางสดในตลาดท้องถิ่นปรับลดลงต่อ

เนื่อง ทำให้สมพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา
แกนนำเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดสงขลา
อยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการ
เคลื่อนไหว

นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคมสหพันธ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหา
ราคายางพาราตกต่ำต้องหาทางแก้ไขไม่ให้กลับ
ไปอยู่ที่ 3 กิโลกรัม 100 บาท เพราะราคาขยับ
ในท้องถิ่นเหลือกิโลกรัมละ 47-48 บาท ขณะที่
ที่ราคาในตลาดกลางอยู่ที่ 50-51 บาท อยาก
ให้รัฐบาลเข้ามาตรา 44 ประกาศนำยางแผ่นดิบ
ในสต็อก 1 แสนตัน ที่เก็บไว้ออกมาทำถนนให้
หมด เชื่อว่าจะทำให้ราคาขยับในตลาดขึ้นทันที
และพวกพ่อค้าส่งออกจะได้ไม่ฉวยโอกาสอ้าง
ว่ายังมียางในสต็อกอยู่

นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ แกนนำเครือข่าย
ชาวสวนยางจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ราคา
ยางตกต่ำมีผลจากใช้วิธีการเดิมทุบราคาขยับ
โดยครั้งนี้มีการทำงานแบบวางแผนไว้ล่วงหน้า
ช่วงแรกให้คนออกประมูลข้าวผ่าน
ไซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ต่างๆ ปล่อยข่าว
ว่าบริษัท บริจิสโตนไม่ยอมรับยางจากสถาบัน
เกษตรกร เพราะความยืดหยุ่นความสปริงไม่มี
ปล่อยข่าวต่อเนื่องกัน 2-3 วันก็ได้ผล หลาย
บริษัทประกาศไม่รับยางจากสถาบันเกษตรกร
จากนั้นบริษัทรับซื้อยางประกาศราคาตัวเอง
ออกมาที่ต่ำกว่าราคาตลาดกลางถึง 2-5 บาท
เป็นที่มาของราคายางตกต่ำในครั้งนี้ ส่วน
ราคาจะตกลงไปกว่านี้หรือไม่ขึ้นกับผู้นำ
ประเทศว่าจะยอมให้กลไกทุบราคาขยับ
ดำเนินต่อไปหรือไม่ เพราะมีคนกลางที่บิดเบือน
กลไกตลาดอยู่ และจะทำกำไรด้วยวิธีนี้เสมอ

“รู้กันว่าเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมามีหลายบริษัท
ขาดทุนเพราะเก็งตีมันต์-ชีพพลายไม่ถูก ได้

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 8 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14333

หน้า: 1 (กลาง), 12

Col.Inch: 132.23

Ad Value: 204,956.50

PRValue (x3): 614,869.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กยท.เรียกเคลียร์ยางฮวบ5เลือบดทุบราคา มีนร่วงหนักผดปกตีวบตันที่โลละ12บาทเร่ง...

รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ขาดทุน ปีนี้หลายบริษัทจึงใช้วิธีทุบราคาขายเพื่อเอาคืนเรื่องนี้คนได้ประโยชน์คือพ่อค้าคนกลางส่งออก เพราะส่งออกราคาดี แต่กลับมามีบิดเบือนกลไกราคาในประเทศให้ตกต่ำเพื่อเก็งกำไรมหาศาล วิธีการทุบราคาที่เกิดขึ้นส่งผลให้

สถาบันเกษตรกรที่อยู่กลางน้ำได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากซื้อมาแพง แต่ต้องขายขาดทุน โดยปริมาณผลผลิตทั้งระบบของสถาบันเกษตรกรเฉลี่ย 1 ล้านตันต่อปี และจากการบิดเบือนราคาทำให้รายได้เกษตรกรที่ผ่านสถาบันหายไปวันละไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท” นายสมพงษ์กล่าว

ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สาขาตรัง) เปิดแถลงข่าว ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทบทวนโครงการประชารัฐที่นำผู้แปรรูปปลายน้ำมาเจอกับกลางน้ำ คือ กลุ่มชุมนุมเกษตรกร และห้ามนำบริษัทคนกลางเข้ามาเจอผู้ประกอบการกลางน้ำ จะเป็นการไปตัดขั้นตอน ทำให้ยางของผู้ประกอบการกลางน้ำ คือ ยางของเครือข่ายเกษตรกรแทนที่จะเข้าตลาดกลางยางพาราตามระบบ แต่กลับไปเพิ่มคนกลางเข้ามาอีกช่วงต่อหนึ่งแล้วข้ามระบบที่เป็นอยู่เดิม ในช่วงราคาผันผวน รัฐบาลสามารถใช้บริการบริษัทหรือสมาคมผู้ค้ายางพาราไทย เรียกไปคุยเพื่อขอให้ช่วยเรื่องราคาได้ แต่ทำไมปล่อยให้ราคาตกลงมาขนาดนี้ ภายในสัปดาห์เดียวลดลง 17 บาท จากผลผลิตยางทั่วประเทศ 40 ล้านกิโลกรัมต่อวัน มีส่วนต่างจากราคาที่ตกต่ำรายได้เกษตรกรหายไปกว่า 400 ล้านบาท ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ เครือข่ายจะประชุมกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อกำหนดท่าที จากนั้นยื่นหนังสือถึงนายกฯและผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

ที่ จ.พะเยา นายสาย อินคำ คณะกรรมการยางพาราแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า มีกระแสปล่อยข่าวว่าน้ำยางพาราสดชนิดชั้นผสมแอมโมเนียว่าเป็นน้ำยางไม่มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่นน้อย ทำให้เอกชนที่รับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปทำยางรถยนต์บางบริษัทไม่รับซื้อส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ขายน้ำยางสดพบภาวะราคาตกต่ำอย่างน่าเป็นห่วง เป็นกลวิธี

เหมือนเหตุการณ์ในอดีต เป็นวิธีการเดิมๆ ของกลุ่มทุนในธุรกิจยางพาราที่สร้างสถานการณ์ขึ้น เพื่อต้องการกดราคาขายพาราลง จากนั้นกลุ่ม 5 เลือส่งออกยางพาราจะถือโอกาสกว้านซื้อทั้งน้ำยางสด ยางก้อนถ้วย เพื่อเก็บไว้ทำราคากับคู่ค้าต่างประเทศ เป็นวิธีการปกติของผู้ไม่มีจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องการเพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นขณะที่ กยท.และรัฐบาลไม่ไหวตัวตรวจสอบและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง มองความเดือดร้อนของเกษตรกรทั่วประเทศเป็นปกติตลาด

“ทางออกของปัญหาอย่างยั่งยืน ทำให้ราคามีเสถียรภาพ คือ การใช้ยางพาราภายในประเทศ คสช.มีมาตรา 44 สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือชาวสวนยางพาราทั้งประเทศได้” นายสายกล่าว

นายสุพจน์ วงศ์ใจ กรรมการเครือข่ายเกษตรกรยางพารา ต.เชียงแวง อ.ภูซาง จ.พะเยา อดีตกรรมการเครือข่ายยางพาราจังหวัดพะเยา กล่าวว่า แนวโน้มของราคายางพาราจะลดลงอีกต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา เป็นต้นฤดูกลเปิดกรีด ราคาลงไปต่ำกว่า 10 บาท คาดว่าจะลงไปอีก เพราะมีการวางกลเกมในธุรกิจยางพารา กดราคาให้ต่ำแล้วซื้อเก็บจากเกษตรกร เมื่อกลุ่มทุนมียางในมือมากพอ จะเจรจาซื้อต่างประเทศเพื่อทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 เดือน ขายได้มหาศาลเป็นเช่นนี้ทุกปี

นายอนุศาสตร์ สุริยา กำนัน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า มีพ่อค้าเอกชนรายหนึ่งมาเปิดลานรับซื้อยางก้อนถ้วยบริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านฮวก เพื่อรับซื้อยางก้อนถ้วยและยางสำหรับทำเคบจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้ราคาดีกว่าพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย กก.ละ 1 บาท เกษตรกรจึงนิยมนำมาขายกันมากขึ้น และขณะนี้ยังมีการเปิดรับซื้อต่อเนื่อง ล่าสุดราคาขายก้อนถ้วยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา เอกชนรับซื้อราคา กก.ละ 25-26 บาท แต่หากจะเป็นราคาที่ทำให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างไม่ลำบาก คือ กก.ละไม่ต่ำกว่า 30 บาท ส่วนยางพาราแผ่นดิบไม่ควรต่ำกว่า 70-80 บาท

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

ประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เมื่อปลายวันที่ 7 มิถุนายน กยท.ได้เชิญผู้ส่งออกยางพารา 5 บริษัท ประกอบด้วยบริษัท ไทยฮั้วรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแองโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และบริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด มหาหรือจากกรณีที่มีข้อร้องเรียนจากเกษตรกรถึง 5 บริษัทได้ทำการทุบราคาในตลาดจนทำให้ราคายางลดลงกว่า 20% ซึ่งหลังการหารือครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำความเข้าใจกับผู้ส่งออกรายใหญ่ของไทยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้นหลังจากนี้ราคายางน่าจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพราะช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมายอมรับว่าราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ลดลงผิดปกติ และในที่ประชุมได้สอบถาม 5 เลือส่งออกแล้วทั้ง 5 รายยืนยันไม่ได้กดราคา แต่ราคาลดลงผิดปกติมีการวิเคราะห์ว่ามีหลายสาเหตุทั้งภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งหลังคุยแล้วจะมีการคุยอีกครั้งหากมาตรการที่ใช้แล้วไม่เป็นผลจะเรียก 5 เลือหารืออีกครั้ง

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับผู้ส่งออกทั้ง 5 ราย เห็นตรงกันว่า การที่ราคายางพาราร่วงลงอย่างหนักประมาณ 10-12 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีลักษณะที่ผิดปกติไม่เป็นไปตามกลไกราคาในตลาดโลก จากข้อมูลผลผลิตยางพาราที่ออกสู่ตลาด ณ วันที่ 6 มิถุนายน มีเพียง 38,000 ตันเท่านั้น ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งก็คาดการณ์ว่า ผลผลิตทั้งปีอาจจะลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 4.4 ล้านตัน ถึง 5-20% เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่ไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกชุกมากกว่าปีก่อนสวนทางกับความต้องการใช้ยางของตลาดโลกที่ยังมีอยู่มาก แต่ราคากลับไม่สามารถดันสูงขึ้นได้

นายธีธัชกล่าวว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กยท. เห็นตรงกันกับผู้ประกอบการว่าจะมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาร่วงในครั้งนี้ ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการข่าวว่า ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ผลผลิตและความต้องการใช้ยางในตลาดโลกเป็นอย่างไร ให้แก่ผู้ส่งออก ผู้นำ

เข้า รวมถึงเกษตรกร ให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความสับสนในตลาด หรือการปล่อยข่าวลือจากผู้ที่ไม่หวังดีต้องการทุบราคาในตลาดเพื่อช้อนซื้อยางในราคาถูก นอกจากนี้ กยท.เตรียมเรียกผู้ผลิตอีก 2 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อรวมกับไทยแล้ว จะเป็นผู้ผลิตยางสัดส่วนมากกว่า 90% มาหารือร่วมกันภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยอาจมีมาตรการชะลอการขยายพร้อมกันทั้ง 3 ประเทศ เพื่อดันราคายางในตลาดให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามทาง กยท.ยังมีมาตรการอื่นๆ อีกจำนวนมาก แต่จะไม่ขอลงรายละเอียดในมาตรการ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเชิงจิตวิทยาต่อราคายางในตลาดได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการหารือกันครั้งนี้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 13.00 น. ใช้เวลาหารือกันร่วม 2 ชั่วโมง จึงออกมาแถลงข่าวผลการประชุมดังกล่าว

ข้อเรียกร้อง เครือข่ายชาวสวนยางใต้

ที่มา : เครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา 6 จังหวัดภาคใต้



กราฟิกมติชนรายวัน
Matichon Daily Graphic(08.06.17)